

หัวข้อวิจัย	พฤติกรรมและแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเทศบาลตำบลคลองพิไกร อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
ชื่อผู้วิจัย	ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรา วงศ์แสงเทียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษบา หินหาญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิจิตร ทุนอินทร์ นางสาว รจเรข โตพิทักษ์ นางสาว อรุณี มะยมตะคุ
คณะ	วิทยาการจัดการ
สถาบัน	มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปีการศึกษา	2560
คำสำคัญ	: การจัดการขยะมูลฝอย พฤติกรรม การมีส่วนร่วมชุมชน

#### บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้วัตถุประสงค์1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเทศบาลตำบลคลองพิไกร อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร2) เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในเทศบาลตำบลคลองพิไกร อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชรการดำเนินการวิจัยเป็นวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ ประชาชน จำนวน 98 คน วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวกและการสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่มย่อย ประกอบด้วย ผู้บริหาร ผู้นำชุมชน ผู้เกี่ยวข้อง สมาชิกชุมชน จำนวน20 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน นำเสนอข้อมูลเชิงพรรณนา และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

ผลการวิจัยพบว่าสภาพในการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลคลองพิไกร ปริมาณขยะมูลฝอยเกิดจากการทิ้งขยะในภาคครัวเรือนและเกิดจากการค้าขายในตลาดชุมชนวิธีการกำจัดขยะโดยวิธีการฝังกลบแบบชั่วคราวและทิ้งกองขยะบางส่วนที่ไม่สามารถบดอัดให้ลดปริมาณลงได้ เป็นเหตุให้พื้นที่ในการกำจัดขยะใกล้เต็มพื้นที่ ด้านพฤติกรรมของประชาชนในการกำจัดขยะมูลฝอย การลดขยะมูลฝอย การคัดแยกขยะมูลฝอย ความรู้ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วม อยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากประชาชนยังไม่ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยทั้งด้านความร่วมมือและความตระหนักของผลกระทบที่จะเกิดขึ้น แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยควรปรับนโยบายการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมโดยมีการสื่อสารและการเผยแพร่การประชาสัมพันธ์เพื่อปลูกสร้างจิตสำนึกอย่างต่อเนื่อง ให้ความรู้เกี่ยวกับการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี การเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนและกองทุนการจัดการขยะมูลฝอย การส่งเสริมความร่วมมือในการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบาย